

## เกาะติดข่าว : ประมงพื้นบ้าน หนักกฎหมายคุมเรือ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)



เครือข่ายประมงพื้นบ้านออกโรงหนุนมาตรการจับเรือผิดกฎหมายแถลงการณ์ชี้ประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจากประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น สนับสนุนรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายควบคุมเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งเรืออวนลาก อวนรุน เรือปั่นไฟจับลูกปลา ทั้งประกาศเปิดโครงการปันน้ำใจจากชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคในภาวะสัตว์น้ำขาดตลาด นำสินค้าทะเลขายในราคาเป็นธรรม อธิบดีกรมประมงเผยด้วยเรือที่ผิดกฎหมายเป็นเรืออวนลาก อวนรุน และเรือปั่นไฟล่อมปลากะตัก ในส่วนของสงขลาเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง 226 ลำ ที่เหลือสวมทะเบียนปลอม ด้านนายกสมาคมประมงสงขลาเผยเหลือเรือแค่ 100 ลำออกทะเล อีก 900 ผิดกฎหมายต้องจอดเทียบท่า

วันที่ 4 ก.ค. ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์วันแรกของการหยุดเดินเรือประมงใน จ.สงขลา จากมาตรการควบคุมและจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า มีเรือประมงที่ผิดกฎหมายประมาณ 900 ลำ หยุดออกเรือ ส่วนเรือประมงที่มีหลักฐานถูกต้องยังคงออกทำประมงตามปกติ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมงใน จ.สงขลา ที่ยังคงเปิดทำการ โดยที่ท่าเทียบเรือประมงใหม่ยังคงมีเรือประมงที่ถูกกฎหมาย เช่น เรืออวนดำ กลับเข้าฝั่งนำสินค้าสัตว์น้ำมาส่งแปปลา รวมทั้งลงน้ำแข็งเตรียมออกเรือต่อไปตามปกติ แต่บรรยากาศไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากแพปลาบางส่วนปิดกิจการเพราะเรือออกไปทำประมงมีแค่ราว 100 ลำเท่านั้น

นายประพร เอกอรุ นายกสมาคมประมง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเรือประมงผิดกฎหมายใน จ.สงขลา ที่จำเป็นต้องจอดเทียบท่า 800-900 ลำ หรือกว่าร้อยละ 90 ของเรือประมงพาณิชย์ในจ.สงขลา ไม่สามารถออกทำการประมงได้ ส่วนเรือที่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 100 ลำ หรือ ร้อยละ 10 ยังคงออกทำการประมงได้ตามปกติ การที่เรือประมงส่วนใหญ่หยุดออกเรือส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ทั้งแรงงานที่ว่างงาน กิจการแปปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ชาวประมงยังคงรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเฉพาะการผ่อนปรนเรือประมงผิดกฎหมาย แต่หากรัฐบาลยังคงยืนยันจะจับกุมก็จำเป็นต้องหยุดเดินเรือไม่มีกำหนดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการนัดหยุดออกเรือ มีเรือประมงพาณิชย์ใน จ.สงขลา ทอยกลับเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรประเภท ก่อนที่จะนำเรือเข้าเทียบท่าหยุดยาวไม่มีกำหนด พร้อมกับกิจการที่ต่อเนื่องกับประมง ทั้งท่าเทียบเรือ แปปลา และโรงโมน้ำแข็ง ตามมติของสมาคมประมง จ.สงขลา และชาวประมงพาณิชย์ใน จ.สงขลา หลังจากเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรือประมงผิดกฎหมายโดยไม่มีการผ่อนปรน ทำให้เรือประมงใน จ.สงขลา ซึ่งส่วนใหญ่คิดระเบียบไม่สามารถนำเรือออกทำการประมงได้ เพราะจะถูกจับกุม

รายงานข่าวระบุว่า ในจ.สงขลา ยังคงมีเรือประมงพาณิชย์อีกบางส่วนที่มีใบอนุญาตถูกต้องและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมงสงขลาที่กำหนด ซึ่งก็ได้ทยอยนำเรือออกทำการประมงต่อไป รวมถึงเรือประมงพื้นบ้านชายฝั่งที่ยังทำการประมงได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปริมาณสินค้าอาหารทะเล ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น เพราะเรือประมง จ.สงขลา และอีกหลายจังหวัดหยุดออกทะเลพร้อมกันทั้งหมด

วันเดียวกัน นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ที่ จ.สงขลา โดยเข้าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสงขลา ซึ่งยังคงมีเรือประมง ที่ถูกกฎหมายมาแจ้งเข้าออกตามปกติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด โดยมีเรือประมงแจ้ง เข้า 6 ลำ และแจ้งออก 12 ลำ จากนั้นได้ลงเรือตรวจการของกรมประมงเพื่อตรวจสอบเรือประมงที่จอดลอยลำอยู่ตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตั้งแต่ท่าเทียบเรือประมงใหม่ไปจนถึงปากทรงน้ำ ทะเลสาบสงขลา

นายจุมพลกล่าวว่า ต้องการลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่ายังมีเรือเข้าและออกตามปกติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเรือที่จอดเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเรือไต่หมึกและเรืออวนล้อม เป็นการเข้าจอดตามปกติในช่วงเดือนหงายซึ่งเรือเหล่านี้จะไม่ออกทะเล ไม่ใช่เป็นเรือที่ผิดกฎหมายทั้งหมด และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติเรือกลุ่มนี้ก็จะออกทำการประมง เพราะเป็นเรือถูกต้อง ถึงตอนนั้นจะทราบจำนวนเรือผิดกฎหมายหรือเรือที่ผิดระเบียบที่ต้องจอดจริงๆ ไม่สามารถออกทำการประมงได้ เพราะจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม

อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า เรือที่ผิดกฎหมายเป็นเรืออวนลาก อวนรุนและเรือปั่นไฟล่อมปลากะตัก เนื่องจากมีระเบียบควบคุมจำนวนเรือที่ระบุว่า ผู้ที่จะขอใบอนุญาตทำการประมงอวนลาก อวนรุน และเรือล่อมปลากะตัก จะต้องเป็นผู้ที่มี รายชื่ออยู่ในทะเบียนเท่านั้น โดยในส่วนของ จ.สงขลา มีเรืออวนลากที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง 226 ลำ ที่เหลือเป็นการสวม ทะเบียนปลอม

วันเดียวกัน นายสมณะ แฉอด นายสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ด่วนเรื่อง การประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจากประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น ขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งเรืออวนลาก อวนรุน และเรือปั่นไฟจับลูกปลา ทั้งนี้มีการผ่อนปรนมากกว่า 30 ปี และส่วนใหญ่เป็นการทำประมงแบบธุรกิจของกลุ่มนักลงทุน โดยใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ ทั้งยังลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขต 3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ และเป็นพื้นที่ทำการประมง ของชาวประมงพื้นบ้าน หลายครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นทำร้ายชาวประมงพื้นบ้านและไล่ยิงกันกลางทะเล

นายสมณะแฉอดกล่าวอีกว่า ในความเป็นจริง การทำประมงในทะเลไทย ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 85 ของชาวประมงทั้งหมด แต่จับปลาในทะเลรวมกันได้ร้อยละ 23 เท่านั้น และทั้งหมด ส่งขายให้กับประชาชนผู้บริโภค ส่วนปลาร้อยละ 77 จับโดยนายทุนพาณิชย์ที่ใช้ เครื่องมือขนาดใหญ่ และทำแบบผิดกฎหมาย เชื่อว่าหากยกเลิกการทำประมงเหล่านี้ได้ ประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปสหภาพยุโรปได้

"หลังจากวันที่ 4 ก.ค. เรือประมงสงขลาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงประกาศหยุดยาว และอาจทำให้สินค้าทะเลขาดแคลน ราคาสูงขึ้น สมาคมจะเปิดโครงการ "ปันน้ำใจจากชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคในภาวะสัตว์น้ำขาดตลาด" เพื่อให้ประชาชนซื้อสัตว์น้ำในราคาที่เป็นธรรม โดยประสานกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน" นายสมณะแฉอดกล่าว

ที่ จ.กระบี่ นายแสน ศรีงาม ผอ.กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมด้วยนายเจริญชัย ศรีสุวรรณ หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอันดามันกระบี่ นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจเรือประมงที่ออกจับปลาบริเวณอ่าวกระบี่ และบริเวณเกาะพีพี ด.อ่าวนาง อ.เมือง เพื่อป้องกันเรือที่กระทำความผิดกฎหมายลักลอบออกทำการประมงในน่านน้ำกระบี่ในช่วงกลางคืน หลังจากทีรัฐบาลประกาศใช้มาตรการคุมเข้มเรือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบ พบเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมง มีใบอนุญาตถูกต้องทุกลำ และปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนย์ควบคุมการเข้าออกเรือประมง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจปริมาณสัตว์น้ำที่เรือประมงพาณิชย์จับได้ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น

นายแสนกล่าวว่า หลังจากใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เรือประมงที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่สามารถออกทำการประมงได้ ซึ่งขณะนี้พบว่าเรือประมงพาณิชย์จาก 22 จังหวัด จำนวนกว่า 3,000 ลำ ต้องจอดเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ขณะเดียวกันภายหลังการปิดอ่าวกระบี่-พังงาในฤดูปลามีไข่ช่วง 3 เดือน ทำให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้เรือประมงจากต่างถิ่นที่ผิดกฎหมายเข้ามาลักลอบทำประมงในเขตกระบี่ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการออกลาดตระเวนตลอดแนวชายฝั่ง ป้องกันการลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

ผอ.กองบริหารจัดการด้านการประมง กล่าวด้วยว่า สำหรับอาชญาบัตร เรือประมงพาณิชย์โดยทั่วไปขออาชญาบัตรได้ในทุกเครื่องมือ ยกเว้นเครื่องมือ 4 ชนิด ที่กรมประมงควบคุม คือ อวนรุน อวนลาก อวนล้อมจับปลากะตัก และเรือครอบปลากะตัก ซึ่งก็ได้ให้โอกาสผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านทางศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 28 ศูนย์ทั่วประเทศ

ที่ จ.นครราชสีมา นายญาโณทัย ลิขิตวัฒน์วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่ายขายร้านทะเล แมกกรอง แหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสด และแปรรูปรายใหญ่ ตั้งอยู่บนสุรนารี เขตเทศบาลนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบเรือประมงในทะเลอ่าวไทยหยุดออกเรือหาปลาว่า การค้าขณะนี้เป็นการนำสินค้าสดอภักขณะแข่งขันที่ยังมีคุณภาพมาขาย ซึ่งจะขายได้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ และยังคงราคาปกติ คือ ปลาสาละ ก.ก.ละ 250 บาท ปลาเก๋า ก.ก.ละ 180 บาท ปลากะพง ขนาด 5 ขีด 75 บาท ปลากรอบอก ก.ก.ละ 130 บาท ปลาจะละเม็ด ก.ก.ละ 325 บาท หมึกกล้วย ก.ก.ละ 190 บาท และกุ้งขาว ก.ก.ละ 330 บาท ส่วนสินค้าทะเลสดทุกชนิดที่มีแหล่งจากตลาดปลา จ.สมุทรสงคราม ตลาดสดมหาชัย และตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ถูกดองส่งชั่วคราว ทางร้าน ไม่สามารถจัดสินค้าให้กับเครือข่ายร้านอาหารทะเลในพื้นที่ได้ตามความต้องการ

นายญาโณทัยกล่าวว่า สำหรับอาหารทะเลสดที่ยังวางอยู่ตามท้องตลาดและร้านอาหารทั่วไป มาจากแหล่งสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านคือพม่า มีราคาต้นทุนถูกกว่าร้อยละ 30 จึงเข้ามาตีตลาด แต่คุณภาพและความสดลดลง แต่ทางร้านก็ไม่ได้ฉวยโอกาสนำเข้ามาวางจำหน่าย เพราะต้องรักษาฐานลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน ที่คำนึงถึงบริโภคสินค้า ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อจำหน่ายสินค้าในสต็อกหมดก็ต้องหยุดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2558

อ้างอิง : [http://www.prachachat.net/news\\_detail.php?newsid=1436070065](http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436070065)